

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

.....

1. วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

“เทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นเมืองแห่งความสุขของทุกคนขึ้น ภายในปี ๒๕๖๒”

2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบางบัวทอง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมเพื่อเป็นประตูสู่ธุรกิจที่ดี

แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการวิศวกรรมจราจรให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาและบำรุงรักษาถนนสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ

แนวทางที่ ๓ การปรับปรุงและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

แนวทางที่ ๔ การผังเมือง

แนวทางที่ ๕ การควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

แนวทางที่ ๒ การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพของประชาชน

แนวทางที่ ๔ การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ ๕ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

แนวทางที่ ๖ การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

แนวทางที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการเสริมสร้างสันติสุข

แนวทางที่ ๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

แนวทางที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางที่ ๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางที่ ๔ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสันติสุขในสังคมไทย

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แนวทางที่ ๖ การส่งเสริมความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การวางแผน การสร้าง พัฒนา และส่งเสริมการลงทุน พณิชยกรรม ระบบเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาฐานที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ยกรรม การลงทุน เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ให้สัมพันธ์กับการขยายตัวของชุมชน

แนวทางที่ ๓ การพัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาตลาด และที่จอดรถ

แนวทางที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจการโรงแรมจ่านาและเทศบาลชัย

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๖ การพัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ ๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

แนวทางที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

แนวทางที่ ๓ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร

แนวทางที่ ๕ รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แนวทางที่ ๖ การจัดให้มี ปรับปรุง บำรุงรักษาสวนสาธารณะ สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แนวทางที่ ๗ การจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๘ การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริม อนุรักษ์ การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี

แนวทางที่ ๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและบำรุงศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

แนวทางที่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

แนวทางที่ ๕ การจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

แนวทางที่ ๖ การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา

แนวทางที่ ๗ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุข โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

แนวทางที่ ๑ การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข และการรักษาพยาบาล

แนวทางที่ ๔ การจัดระบบบริการสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

แนวทางที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการ

สาธารณสุข

แนวทางที่ ๖ การฟื้นฟูการบริการสุขภาพและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- แนวทางที่ ๓ การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พักและที่พักยี่สิบสำหรับการปฏิบัติงาน
- แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
- แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวทางที่ ๖ การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมการบริหารงานเชิงรุกและการพัฒนางานด้านการบริการ โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่

ประชาชน

- แนวทางที่ ๘ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบข้อมูลเพื่อการทำงานที่มีอาชีพภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้
- แนวทางที่ ๙ การประชาสัมพันธ์และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

.....